

## แก้วสายสื่อสารขวางสะพาน สจส.ดึง กสทช.ร่วมตัดสาย

นายประพาส เหลืองศิรินภาผอ.สำนักงานการจราจรและขนส่ง กทม.เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องสายสื่อสารกีดขวางบนสะพานลอย บริเวณปากซอยกรุงธนบุรี 1/1 เขตคลองสานนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการจราจรและขนส่ง สำนักงานโยธา สำนักงานเขตคลองสาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีสายสื่อสารพาดขวางบริเวณทางขึ้นลงสะพานลอยอยู่ในลักษณะที่กีดขวางการสัญจร และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้สัญจรได้

ในเบื้องต้น กทม.และ กสทช. ได้ทำการตัดสายสื่อสารดังกล่าว ออกพร้อมจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณดังกล่าวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสายสื่อสารกีดขวางทางสัญจรในพื้นที่อื่นๆ กรุงเทพมหานครจึงมีกำหนดนัดหารือการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กสทช. การไฟฟ้า นครหลวง ในวันที่ 20 ธ.ค.64.



วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564

## ปิดปากสื่อ=ปิดหูดตา ปชช.

แม้จะผ่านไปนานพอสมควร แต่ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นระยะ นายชัยวัช คุลาธน เลขานุการพรรคก้าวไกล แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ในปี 2565 ที่กำลังขยายผลจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เกิดปรากฏการณ์ กสทช. ขอความร่วมมือและข่มขู่ปิดปากสื่อสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน

เลขาธิการพรรคก้าวไกลคงจะหมายถึง การที่ กสทช. “ขอความร่วมมือ” จากสื่อไม่ให้เสนอข่าวบางเรื่อง หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอาจใช้เป็นข้ออ้างทางกฎหมายทำลายฝ่ายตรงข้ามและปิดปากนักวิชาการ

กสทช. ย่อมาจาก “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” ถือกำเนิดขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ให้จัดตั้งองค์กรรัฐที่เป็นอิสระ เป็นผู้จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และ โทรคมนาคม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ยิ่งกว่านั้น รัฐธรรมนูญ 2540 ยังบัญญัติด้วยว่าพนักงานหรือลูกจ้างของ

กิจการวิทยุหรือทีวีมีเสรีภาพในการเสนอข่าว และแสดงความคิดเห็น และห้ามสั่งปิดสื่อต้องถือว่าเป็น “การปลดแอก” วิทยุและโทรทัศน์ให้เป็นอิสระเป็นครั้งแรก เพราะก่อนหน้านั้น วิทยุและโทรทัศน์เป็นของรัฐ เป็นกระบอกเสียงรัฐบาล

ก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญ 2540 มีสื่อที่เป็นของเอกชนเพียงสื่อเดียว นั่นก็คือ หนังสือพิมพ์ที่ค่อนข้างจะมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและความคิดเห็น แต่หนังสือพิมพ์ก็ถูกสั่งปิดบ่อยครั้ง ในช่วงรัฐบาลเผด็จการ ที่มาจากรัฐประหารแต่รัฐธรรมนูญ 2540 ทำให้หนังสือพิมพ์มีเสรีภาพมากขึ้นและห้ามสั่งปิดเช่นเดียวกับทีวี ที่ กสทช. กำกับดูแล

แม้รัฐธรรมนูญ 2540 ที่ถูกขนานนามเป็น “ฉบับประชาชน” หรือ “ฉบับปฏิรูปการเมือง” จะถูกคณะรัฐประหารฉีกทิ้งแล้วก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญ 2550 และ 2560 ก็ยังสืบทอดบทบัญญัติเรื่องเสรีภาพสื่อเรื่อยมา จึงน่าประหลาดใจที่มีรายงานข่าวว่า กสทช. ขอความร่วมมือเสนอข่าวและความเห็น

รัฐธรรมนูญ 2560 ระบุว่า กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระต้องมีมาตรการป้องกันการกระทำที่ขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พุดง่าย ๆ ก็คือ กสทช. ต้องปกป้องเสรีภาพวิทยุและทีวี ไม่มีหน้าที่จะไปปิดรอนเสรีภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตย การปิดปากสื่อเท่ากับ การปิดหูปิดตาของประชาชนให้อยู่ในความมืด.

# หอค้าฯล้นรบ.จัดโปรเติมเงิน ปลุกใช้จ่ายทันฉลองส่งท้ายปี

‘พับ-บาร์เบียร์’พืดยาเครียด คบค.ยังไม่ให้เปิดนั่งดริงก์ วอนปลดล็อก  
ช่วงปีใหม่ โอดปรับเป็นร้านอาหารยังถูกตามจับผิด (อ่านต่อหน้า 15)

## ต่อจากหน้า 1

### โปรเติมเงิน

#### หอค้าฯล้นรัฐเติมเงินเที่ยวปีใหม่

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า คบค.ผ่อนคลายเป็นให้มั่งคั่งแอลกอฮอล์ในร้านในช่วงปีใหม่ได้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 01.00 น.วันที่ 1 มกราคม 2565 นั้นการผ่อนคลายเป็นมาตรการของภาครัฐ ย่อมเป็นเรื่องดีต่อผู้ประกอบการทั้งสิ้น โดยเฉพาะร้านอาหารน่าจะช่วยให้มีลูกค้าได้มากขึ้นในช่วงฉลองส่งท้ายปี อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานอกจากเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ยังมีเรื่องความกังวลใจไม่กล้าใช้จ่ายของผู้บริโภค เนื่องจากที่ผ่านมาเงินไม่หมุนเวียน ดังนั้น รัฐบาลต้องมีมาตรการอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย เช่น โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 เฟส 5 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เป็นต้น

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า ขณะเดียวกัน มาตรการด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ ยังต้องมีอยู่ คือมาตรฐาน SHA และ SHA Plus จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ อีกทั้งการเร่งฉีดวัคซีน ยังเป็นเรื่องสำคัญ ขณะที่ผู้บริโภคยังจำเป็นต้องใส่ใจเรื่องมาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล ก่อนหน้านี้ที่จะมีการเปิดห้างสรรพสินค้า ก็มีความกังวลต่างๆ แต่หลังจากที่เปิดให้บริการ ทั้งผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคต่างสวมหน้ากาก ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือและระมัดระวังตนเอง พบว่าไม่ได้เป็นแหล่งแพร่ระบาดจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการเปิดกิจการอื่นๆ หากเราดูแลป้องกันอย่างดี เชื่อว่ามาตรการผ่อนคลายเป็นเพิ่มขึ้น

#### บาร์เบียร์พืดยาเชิงถูกจับผิด

นางลำพิ่ง (ลิซ่า) แอมลิตัน ประธานชมรมผู้ประกอบการจอมเทียน พืดยา กล่าวว่า การที่

คบค.อนุมัติให้จัดงานเคาต์ดาวน์ปีใหม่ได้ ผู้ประกอบการหลายแห่งอาจจะดีใจ ส่วนผู้ประกอบการพับ-บาร์เบียร์ในพืดยายังเครียด เนื่องจาก คบค.ยังไม่อนุมัติให้พับ-บาร์เบียร์เปิดบริการได้ ซึ่งผู้ประกอบการในพืดยา ได้รับคำแนะนำจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพืดยา ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบพับ-บาร์เบียร์เป็นร้านอาหาร หลายคนพยายามปฏิบัติตามเพื่อความอยู่รอด แต่ปรากฏว่าถูกฝ่ายปกครองจ้องจับผิด เข้าตรวจค้นพืดยาเหมือนเดิม เหมือนกับเมื่อไปปล้นใครเขามา

นางลำพิ่งกล่าวว่า การที่จะเปิดร้านอาหารและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นั้น ต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน SHA Plus ผู้ประกอบการพยายามดำเนินการโดยเข้าแอปพลิเคชัน SHA Plus แต่หลายคนเข้าไม่ได้ ส่งผลเปลี่ยนจากพับ-บาร์เบียร์ไปเป็นร้านอาหารไม่ได้ ชมรมผู้ประกอบการจอมเทียน พืดยามีสมาชิกประมาณ 500 คน ยังดำเนินการ SHA Plus ยังไม่ถึง 10% ส่วนผู้ประกอบการพับ-บาร์เบียร์ไม่สามารถเปิดร้านอาหารได้

#### วอนผ่อนกฎให้เปิดช่วงปีใหม่

“แม้จะให้จัดเคาต์ดาวน์ปีใหม่ เชื่อว่าพืดยาคงเหงา เพราะสถานประกอบการหลายแห่งไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ ทำให้ผู้ประกอบการตายทั้งแถบ เพราะติดเงื่อนไขกฎหมายที่ออกมาแทบไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพับ-บาร์เบียร์มีช่องทางมาหากิน และฝ่ายปกครองพยายามจับผิดตลอดเวลา แล้วเมืองพืดยาจะอยู่ได้อย่างไร เพราะผู้ประกอบการในพืดยา 70% เป็นพับ-บาร์เบียร์” นางลำพิ่งกล่าว

นางลำพิ่งกล่าวว่า อยากให้รัฐบาล คบค.เห็นใจผู้ประกอบการในเมืองพืดยา ผ่อนกฎเหล็กบ้างในช่วงก่อนปีใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีรายได้ช่วงไฮซีซั่น บรรดาผู้ประกอบการพร้อมจะดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด

#### จ่อชงช่วยนักดนตรีคนละ5พัน

ที่กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการเยียวยากลุ่มนักดนตรี และอาชีพกลางคืน ว่า จะเข้าการกลั่นกรองของกระทรวงการคลังในวันที่ 14 ธันวาคม หากตกผลึกแล้วกันจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้าทันที

“นายกฯกำชับเรื่องนี้ และเมื่อคืนก็เจอกลุ่มศิลปินและกลุ่มนักแสดงตลก ก็ขอบคุณนายกฯ และพอใจในสิ่งที่เราให้ ผมเชื่อว่ากลุ่มศิลปินต่างๆ เหล่านี้ เขาต้องการเห็นรัฐบาลได้ลิ้มพวกเขา และเราไม่ได้ลิ้มนะ แต่มันอยู่ในกระบวนการตัวเลข ที่ผ่านมามาเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตัวเลขของนักดนตรีอิสระได้ ต้องให้เขาช่วยเราด้วย” นายสุชาติกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการตกผลึกตัวเลขหรือยังว่านักดนตรีกลางคืนมีจำนวนเท่าไรที่ต้องการจะเยียวยา นายสุชาติกล่าวว่า กำหนดตัวเลขไป 100,000 คน และเตรียมจ่ายคนละ 5,000 บาท ด้านนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ไม่สามารถรู้จำนวนได้ครบทุกคน จึงต้องให้บุคคลกลุ่มนี้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบผู้ประกอบการมาตรา 40 และจะให้สมาคม/สมาพันธ์ เป็นผู้นำเสนอรายชื่อเพื่อให้จังหวัดอนุมัติ ซึ่งตัวเลขที่ยื่นของประมาณ เป็นเพียงตัวเลขกลุ่มๆ ประมาณ 100,000-200,000 คนเป็นขั้นต่ำ

#### คลังรอลงครม.ให้ของขวัญปีใหม่

นายฤทธิชัย จินะวิจารณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นของขวัญช่วงปีใหม่มีแน่นอน ขณะนี้สรุปเสร็จหมดแล้ว รอเสนอเข้า ครม.วันที่ 21 ธันวาคม ส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในขั้นตอนหารือเรื่องหลักเกณฑ์

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 13.6 ล้านคน กระทรวงการคลังรองรับได้หรือไม่ นายฤทธิชัยกล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องการรับได้หรือไม่ แต่ต้องคิดว่าเป็นการช่วยคนที่ไม่มีโอกาสหรือด้อยโอกาส ดังนั้นจะมีคนลงทะเบียนมากหรือน้อย ไม่สำคัญเพราะนายกฯได้กล่าวไว้แล้วว่า จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่วนเรื่องการจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือแวตใน 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้คือเพิ่มขึ้นที่ 1 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และการส่งออกยัง

ขยายตัวได้ถึง 16-17%

## ลูกค้าทส.4ล้านคนได้คินดบ.

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เพื่อเสริมสภาพคล่องการลงทุนและการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลปีใหม่ ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชำระคินดบ.ปีบัญชี 2564 สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาลที่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา โดย ธ.ก.ส.จะคินดบ.เบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรง 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท วงเงินงบประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยจะมีลูกค้าได้รับกว่า 4.1 ล้านราย

นายธนารัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีโครงการนาที่ทส.ลดดอกเบี้ยลูกค้าปีบัญชี 2564 สำหรับลูกค้าที่มีภาระหนี้คงค้าง หรือลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดย ธ.ก.ส.จะลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระ รวมถึงเบี้ยปรับที่มีไม่เกิน 50% ณ วันชำระหนี้ ยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ทุกสาขาทั่วประเทศ

## 'ศักดิ์สยาม' เล็งจัดแอร์โชว์ปีหน้า

ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและกล่าวเปิดงานสัมมนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ประจำปี 2564 หัวข้อ "เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่การบินบริบทใหม่ที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน" ว่า ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการบิน และมีจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน ก่อนเกิดสถานการณ์โควิดในปี 2562 ไทยมีผู้โดยสารรวม 165 ล้านคน อากาศยานเข้าออก 1 ล้านเที่ยวบิน มีการขนส่งสินค้ามากถึง 1.5 ล้านตัน สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาต้า) ยังประเมินว่า ปี 2574 ไทยจะมีผู้โดยสารสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก มีการเดินทางประมาณ 214 ล้านคน/ปี ดังนั้น หากไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับจะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

"นอกจากนี้ ผมตั้งเป้าหมายที่จะจัดงานอีเวนต์นานาชาติ หรืองาน Airshow (แอร์โชว์) เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักลงทุนจากทั่วโลก

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการบินของไทย อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของนายทส.ที่ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การบินที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน คาดว่า จะเห็นการจัดงานภายในปี 2565 นี้" นายศักดิ์สยามกล่าว

## มั่นใจปีหน้าผู้โดยสารบินเพิ่ม

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ส่วนนโยบายการเปิดประเทศที่เริ่มเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารเริ่มปรับตัวขึ้น เชื่อว่าในปี 2565 ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารจะฟื้นตัวต่อเนื่อง อาจมากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ เพราะมีปัจจัยในเรื่องวัคซีนป้องกันโควิดที่มีการพัฒนาอยู่ ท้ายที่สุดจะทำให้โควิดกลายเป็นไข้หวัดที่รักษาหาย และผู้โดยสารเชื่อมั่นกลับมาเดินทางมากขึ้น

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการการบินระยะที่ 4 นั้น เชื่อว่างานสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นเวทีสะท้อนความต้องการของภาคเอกชนอย่างดี ขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รวบรวมความเห็นและข้อเสนอ นำมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กปร.) เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินปี 2565-2568 และเตรียมความพร้อมรองรับการทำการบินอย่างเต็มรูปแบบเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ

## จ่อให้สิทธิทอท.ดูแล3สนามบิน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการให้สิทธิบริหารสนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินกระบี่, สนามบินอุดรธานี และสนามบินบุรีรัมย์ ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. นั้น กระทรวงเตรียมเสนอ ครม. พิจารณาในเดือนมกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกรมธนารักษ์ พิจารณาเรื่องค่าเช่าพื้นที่ รวมถึงหารือกับกรมบัญชีกลาง เรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนมีนาคม 2565

"การให้สิทธิ ทอท. บริหาร 3 สนามบินของ ทย. เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถการเป็นศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมต่อโหมดการขนส่งและการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในพื้นที่ ผมเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารงานของ ทอท. ว่าจะสามารถบริหาร

สนามบินทั้ง 3 แห่ง ให้มีกำไรได้แน่นอน" นายศักดิ์สยามกล่าว

นายนิติชัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบิน 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในปี 2564 มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 20 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 9.51 แสนคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 19 ล้านคน ขณะที่ปี 2565 คาดว่า จะมีผู้โดยสาร 62 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า 26 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศกว่า 35 ล้านคน

## สายการบินขอรบ.ช่วยต่อ2ปี

นายพุดผิงค์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวในงานสัมมนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ประจำปี 2564 ว่า จากการแพร่ระบาดของโควิดกว่า 2 ปีที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐมาโดยตลอด อาทิ มาตรการลดค่าใช้จ่าย มาตรการทางการเงิน และมาตรการผ่อนคลายนโยบาย แต่คาดว่าปี 2565 ธุรกิจการบินยังโผล่ไม่พ้นน้ำ ยังไม่สามารถกลับมาทำการบินได้อย่างปกติ จึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาช่วยเหลือขยายมาตรการช่วยเหลือต่ออีก 1-2 ปี หลังจากนั้นเชื่อว่าธุรกิจการบินจะกลับมาแข็งแรง

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า อยากเสนอขอให้ กพท.สนับสนุนสายการบินสัญชาติไทยในการตั้งนักท่องเที่ยว เนื่องจากขณะนี้หลายประเทศเริ่มเดินทางจากจับคู่บินระหว่างประเทศแล้ว จึงอยากให้ กพท.ช่วยเหลือเพื่อให้ไทยแข่งขันกับต่างประเทศได้ รวมถึงขยายอาหารและสินค้าต่างๆ บนเครื่องบินได้เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้สายการบินและเกษตรกร

นางนันทพร โกมลสิทธิ์เวช ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยโลออันแอร์ กล่าวว่า อยากเสนอให้ภาครัฐปรับปรุงและพัฒนาสนามบิน โดยนำระบบไอทีมาใช้เพิ่มขึ้น อาทิ การเพิ่มจำนวนตู้อัตโนมัติ (คีออส) และเคาน์เตอร์โหลดกระเป๋า เพื่อลดความแออัดสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ

## จีเอสเอ็มอีแจ้งรับเงินอ่วมจ้างงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน (กกจ.) ตรวจสอบข้อมูลนายจ้าง สถานประกอบการที่

ร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี พบว่า ได้รับการอนุมัติร่วมโครงการในระยที่ 1 จำนวน 223,834 ราย ที่จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 3,068,075 คน มีการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แล้ว 160,943 ราย และยังไม่นำส่ง 62,891 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.07 ซึ่งสถานประกอบการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพื่อรับเงินอุดหนุนในรอบเดือนธันวาคมนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ห่วงใยและต้องการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างมาก ซึ่งโครงการนี้เป็นคำริของท่าน และผมหวังให้เอสเอ็มอีหวังให้ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลครบตามสิทธิเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องธุรกิจ ผมขอฝากถึง นายจ้างให้เร่งนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของ สปส.เพื่อประโยชน์ของท่าน” นายสุชาติกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดี กกจ. กล่าวว่า นายจ้างที่ต่อกรร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอีระยะที่ 2 สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.

go.th ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน วันที่ 20 ธันวาคมนี้ ซึ่งจะให้ลงทะเบียนร่วมโครงการเป็นครั้งสุดท้ายโดยเป็นนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 และยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการในระยะแรก จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตราคนละ 3,000 บาทเป็นเวลา 2 เดือนคือเดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร 1506 กด 2 หรือ สายด่วน โทร 1694

### กขค.รอก'กสทช.'ถกปมทฤษฎีแตก

นายสนกัธ วรณัฐวัฒนา ประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) กล่าวว่ายังไม่ได้รับการติดต่อให้หารือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีทฤษฎีจะควมรวมดีแตก ก่อนหน้านี้ กขค. =ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ในแง่กฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งมีข้อสังเกต 2-3 ประเด็น ที่เตรียมไว้หารือกับ กสทช. และพร้อมตรวจสอบหากผู้ให้บริการในตลาดเดียวกันร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายจากการค้าไม่เป็นธรรมหรือการใช้อำนาจเหนือตลาด หรือกระทบต่อประชาชนผู้รับบริการ แต่ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

นายสนกัธกล่าวว่า ในหลักการของ กขค. จะดูเรื่องการควมรวมกิจการเกิดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยธุรกิจที่มีกฎหมายดูแลโดยตรงอย่างโทรคมนาคม ตลาดทุนตลาดการเงิน แต่ละหน่วยงานสามารถหารือกับ กขค. ความคู่ได้ เรื่องการรวมธุรกิจเพื่อแข่งขันทางการค้านั้นทำได้ แต่หากมีพฤติกรรมกีดกันหรือประชาชนเดือดร้อนถือว่าเข้าข่ายความผิด ส่วนเรื่องกีดกันการย้ายค่ายมือถือเบื้องต้นถือว่าไม่ถูกต้องต้องดูว่าจะเอาผิดอย่างไร

### รพท.จับตาความเสี่ยงหนี้ครัวเรือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ผลการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่าที่ประชุมเห็นว่าระบบการเงินไทยโดยรวมยังมีเสถียรภาพสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอนของโควิด สายพันธุ์ใหม่ที่อาจมีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ที่ประชุมเห็นว่ายังจำเป็นต้องผลักดันให้มาตรการเป็นไปตามเป้าประสงค์ ต้องติดตามความรุนแรงของสายพันธุ์โอไมครอน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงกรณีเลวร้ายที่ต้องกลับไป

## ก.แรงงานเยียวยา เอสเอ็มอีเข้าร่วมอี้อ

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี

### ระยะที่ 1

สถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติ	223,834 ราย
การจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย	3,068,075 ราย
สถานประกอบการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของ สปส.	160,943 ราย
สถานประกอบการยังไม่นำส่งข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 39.07	62,891 ราย

สถานประกอบการที่ยังไม่ดำเนินการต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อรับเงินอุดหนุนในเดือนธันวาคม

### การช่วยเหลือ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน (ธันวาคม 2564 และมกราคม 2565)

กราฟิกมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(14.12.2021)

### ระยะที่ 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2564 เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

### คุณสมบัติ

- 1 เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 สถานะ Active)
- 2 มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564
- 3 ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการในระยะแรก



### กรณีลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้

ให้นำเอกสารหลักฐานติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สำนักงานจัดหางาน กทม. เขตพื้นที่ 1-10



ที่มา : นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

## ล็อกดาวน์

ธปท.ระบุว่า ที่ประชุมเห็นควรเตรียมความพร้อมด้านมาตรการและเครื่องมือในการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะปานกลาง (2-3 ปี) โดยให้น้ำหนักกับการดูแลความเสี่ยงสำคัญที่มีนัยต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทย ใน 2 ประเด็น คือ 1.หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ควรเร่งผลักดันมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีภาระหนี้สูงอย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับโครงสร้างหนี้ที่ยั่งยืนแก่ลูกหนี้รายย่อยที่มีศักยภาพ แต่มีภาระหนี้สูง มาตรการชะลอการก่อหนี้ใหม่ เพื่อให้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น สามารถหลุดพ้นจากกับดักหนี้ได้ในที่สุด และ 2.ความเสี่ยงที่ส่งผ่านระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในระบบการเงิน เช่น ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนโดยทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์หรือกองทุนรวม และส่งผลต่อต้นทุนการระดมทุนของภาคธุรกิจ จึงต้องเตรียมความพร้อมมาตรการและเครื่องมือรองรับ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการเงิน รองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต